

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc

Thực hiện Công văn 1334-CV/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và chi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.

Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.771 xã, 244 huyện của 36 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 1,6 triệu con lợn. Đến nay, tại các tỉnh phía Nam, dịch bệnh đã xuất hiện bệnh tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp là các địa phương giáp ranh và cung cấp nguồn heo lớn về thành phố để giết mổ và tiêu thụ. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi, chưa có dấu hiệu dịch bệnh được kiểm soát một cách triệt để.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, khá đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và ban hành Quyết định số 122/QĐ - UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019, Quyết định số 1534/QĐ - UBND ngày 20 tháng 4 năm 2019 về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi. Vì vậy, phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là công việc cấp bách và rất quan trọng hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị số 34 - CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, để chủ động phòng, chống và khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi có hiệu quả, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thông tin, tuyên truyền đến từng CBVC-LĐ nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên CBVC-LĐ tích cực tham gia vào công

tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho CBVC-LĐ theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thị trường an toàn, tránh gây hoang mang trong xã hội .

2. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị chức năng (khi có yêu cầu) trong việc thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt quan tâm nguồn cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể; áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị các CĐCS khẩn trương thực hiện.

Nơi nhận:

- Kính gửi;
- Lưu VP.



**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Lâm Tường Thoại